

Số: /BC-VPUB  
V/v báo cáo kết quả thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo một số nội dung có liên quan như sau:

### **I. Tình hình và kết quả thực hiện:**

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để thực hiện tốt việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, cần thiết phải triển khai đồng thời 02 đề án quan trọng, đó là: Đề án chuyển đổi số và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến thời điểm hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện được một số nội dung sau đây:

a) Công tác tham mưu: Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 59-CTr/BCSD ngày 27/01/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo:

- Kết quả chuyển đổi số: Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3172/KH-VPUB ngày 11/8/2022 phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”; Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm “**Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice)**” trong quản lý và điều hành công việc; tăng cường việc sử dụng hệ thống thư điện tử (Email) để trao đổi, cung cấp thông tin, gửi, nhận văn bản; chứng thư số, chữ ký số các loại văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện tròn quy trình xử lý văn bản; đồng thời, phát hành đi trong nội bộ các cơ quan trong tỉnh và trên trực liên thông với các bộ ngành Trung ương được thực hiện tốt dưới dạng văn bản điện tử (*không phát hành văn bản giấy*) góp phần giảm bớt giấy tờ hành chính, thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm nhanh chóng và tiện lợi. 100% công chức, viên chức (CCVC) sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; thực

hiện kết nối và phát hành văn bản qua phần mềm “Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc” đến tất cả đơn vị, giúp thực hiện gửi Văn bản đi và Giấy mời từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị, đảm bảo việc xử lý công việc được kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện trong công tác theo dõi, truy xuất hồ sơ tham mưu. Ngoài ra, Văn phòng còn quản lý, vận hành tốt hệ thống Hội nghị trực tuyến Chính phủ, địa phương; phục vụ tốt các hoạt động hội nghị truyền hình trực tuyến của Chính phủ, Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tới các huyện, thành phố; qua đó giảm được chi phí đi lại cho các địa phương, đồng thời gia tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Sở, ngành và địa phương.

- Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì thực hiện việc thanh toán, trả lương và một số giao dịch thanh toán khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản đúng theo quy định, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Quy chế, định mức chi tiêu nội bộ.

2. Kết quả công tác thực hiện Kế hoạch Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Tính đến thời điểm hiện nay Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện 100% chi lương và các khoản phụ cấp cho CBCC, VC và người lao động bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Phối hợp tốt với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại cơ quan, đơn vị; Các khoản chi thanh toán về mua sắm, sửa chữa thường xuyên, dịch vụ (*tiền nước, tiền điện, cước viễn thông.....*) phục vụ quản lý và chuyên môn đều được chi trả bằng hình thức chuyển khoản, các khoản thanh toán bằng tiền mặt phát sinh rất ít.

## **II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến:**

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, về lợi ích khi thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ, đảng viên.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đối với tất cả CBCC, VC trong cơ quan ;

- Chỉ đạo hoàn thành xác thực định danh CBCC, VC trên cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Khai thác triệt để các nền tảng CNTT hiện có nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong toán cơ quan đáp ứng mục tiêu đề ra;

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo đường truyền kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ và làm giàu, dữ liệu.

### **III. Đề xuất, kiến nghị:**

Ngoài việc thanh toán bảo đảm tiện lợi, thanh toán cần phải an toàn, minh bạch. Do đó, ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục quan tâm và theo sát tình hình, cụ thể hóa hoạt động thanh toán phải bảo đảm an toàn.

Ngành ngân hàng cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; triển khai hiệu quả các hệ thống thanh toán quan trọng và hoạt động các tổ chức cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật, thông suốt, an toàn.

Việc ứng dụng công nghệ trong thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên đi kèm với đó là những rủi ro của người dùng khi phải đối mặt với những chiêu trò lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Do vậy, các đơn vị chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin khi sử dụng công nghệ trong thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là những thông tin về số căn cước công dân, số thẻ, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết... để tránh bị các đối tượng lấy cắp thông tin, trục lợi.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VPUB: LĐ, HCQT;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thành Hào**